



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่าง

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กับ
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้น ระหว่างสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยนายการ์ณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการ กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดย ดร.มูฮัมหมัด บิลแสละ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร เพื่อแสดงเจตจำนงร่วมกันในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ ด้วยการร่วมกันนำความรู้และความชำนาญของทั้งสองหน่วยงานมาดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสังคม

โดยโครงการที่ร่วมกันดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ชื่อว่า “การสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ที่มีทักษะและสามารถออกแบบการนำเสนอเนื้อหาและผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารสาธารณะ สร้างการรับรู้และให้ความรู้ด้านอาชีพกับประชาชนในพื้นที่ได้

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานกันไว้ ดังต่อไปนี้

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จะสนับสนุนด้านบุคลากรองค์ความรู้ ตลอดจนตัวอย่างความสำเร็จในการสืบสานแนวพระราชดำริในพื้นที่

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะบริหารจัดการกิจกรรมโครงการ “การสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” พร้อมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้บุคลากร เจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษา เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาสื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันเผยแพร่ผลงานโครงการฯ ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กว้างขวางและครอบคลุมมากที่สุด เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ นำไปปรับใช้ ประยุกต์ ต่อยอดจนเกิดความมั่นคงและยั่งยืน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(นายการ์ณย์ ศุภกิจวิเลขการ)

ผู้อำนวยการ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ

สืบสานแนวพระราชดำริ

(นายสุชาติ ถนอม)

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ

สืบสานแนวพระราชดำริ

พยาน

(ดร.มูฮัมหมัด บิลแสละ)

คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซากีเราะ แยน่า เบ็ญฮารูน)

คณะวิทยาการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

พยาน